



# GIA ĐÌNH MŨ ĐỎ VIỆT NAM

Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận  
Family Of The Vietnamese Red Beret Corporation – ARVN  
Washington, D.C. Chapter

P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150

Điện thoại: (301)910-5889; Điện thư: [minhtran1416@hotmail.com](mailto:minhtran1416@hotmail.com)

## THƯ XIN YÊM TRỢ CÂY MÙA XUÂN ẤT TỴ-2025 TPBNDVN/QLVNCH

Kính gửi: \_\_\_\_\_

Kính thưa Quý Mạnh Thường Quân, Quý Hội Đoàn,  
Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến hữu và Quý Thân hữu.

Gia Đình Mũ Đỏ VN vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận (GĐMĐVN/ HTĐ&PC) xin được thay mặt cho anh em TPBNDVN/QLVNCH gửi lời tri ân đến Quý Mạnh Thường Quân, Quý Hội Đoàn, Quý Niên Trưởng, cùng anh em Chiến hữu và Thân hữu đã hỗ trợ và giúp đỡ cho anh em TPBNDVN/QLVNCH trong những năm qua.

Năm nay GĐMĐVN/ HTĐ không thể tổ chức dạ tiệc Đêm Cánh Hoa Dù vì lý do sức khỏe của anh em yếu dần vì những thương tật trong chiến tranh. Tuy nhiên, GĐMĐVN/ HTĐ vẫn còn trách nhiệm phải lo cho những người bạn đồng đội ngày nào còn xông pha nơi tuyến đầu lửa đạn chống giặc cộng phương Bắc, chẳng may bị thương tật mất những phần thân thể và phải sống trong khổ nhục dưới chế độ trù dập, hắt hủi của Cộng sản.

Chương trình CMXTPBNDVN/QLVNCH nhằm giúp cho anh em TPBNDVN có được phần quà vào dịp tết sắp đến, hầu an ủi xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần của anh em vào những năm tháng cuối đời.

Trong năm 2024 với sự yểm trợ của quý Mạnh Thường Quân - GĐMĐVN/ HTĐ đã gửi về cho 107 TPBNDVN mỗi người nhận được \$200.00 Mỹ kim, và vào dịp NQL19/6 gửi về cho 52 TPBNDVN bị thương tật nặng mỗi người nhận được \$50.00 Mỹ kim. Ngoài ra, gửi cho 5 TPBNDVN với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn \$100.00 Mỹ kim để phụ lo đám tang hoặc đóng tiền bệnh viện.

Gia Đình Mũ Đỏ VN vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận xin gửi đến Quý Mạnh Thường Quân lá thư này với lời kêu gọi khẩn thiết và mong nhận được sự giúp đỡ, yểm trợ cho Quỹ TPBNDVN để GĐMĐVN/HTĐ chúng tôi sẽ chuyển về cho anh em TPBNDVN ở quê nhà có được phần quà sớm nhất.

Mọi sự đóng góp giúp đỡ tài chánh bằng ngân phiếu xin đề **PAY TO THE ORDER OF:**

*Tên người nhận: FOTVRBC (Family of the Vietnamese Red Berets Corporation).*

*Địa chỉ: PO BOX 5345 – SPRINGFIELD VA 22150 USA. Với Ghi chú: CMXAT-2025*

Kính chúc Quý Mạnh Thường Quân, Quý Hội Đoàn, Quý Niên Trưởng cùng anh em đồng hương và chiến hữu luôn được nhiều sức khỏe vạn sự như ý.

**TM GĐMĐVN/HTĐ&PC**

Chi Hội Trưởng



Mũ Đỏ Trần Hồng Minh